

## กิจกรรมการประชุมประจำเดือน และการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีการสอดแทรก เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย นายรอมือลี วาแม็ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้มีการประชุมมอบหมายงานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

และนางสุธรรม พรหมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้มีการประชุมมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานและให้เป็นการปฏิบัติงาน และเพื่อให้แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ว่าสิ่งใดควรทำในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จำนวน ๔๔ คน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม โดยได้กำหนด ข้อควรกระทำ Dos และข้อไม่ควรทำ Don'ts ทั้งในส่วนของจริยธรรมหลักและจริยธรรมทั่วไป เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป



# แนวปฏิบัติ Do's and Don'ts

## Do's

ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แสดงออกถึงความเคารพ เกิดกุศลจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

## Don'ts

ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย  
ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาในศาสนาหนึ่ง

ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย

ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม

ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง  
ไม่มีประโยชน์กับชื่อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อแลกกับการให้บริการ

ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล